



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
18 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 18 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,901 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,037,224 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,556 ราย รักษาหายสะสม 1,933,199 ราย ยังรักษาอยู่ 90,672 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 55 ราย เสียชีวิตสะสม 20,254 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 86,644,920 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 255,668,662 ราย เสียชีวิต 2,044,125 ราย รักษาหาย 231,057,150 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **สหรัฐฯ** คาดคุมโควิดได้ต้นปีหน้า หากฉีดบูสเตอร์ทั่วประเทศ ขณะที่ บ.ไฟเซอร์ ยื่นขออนุมัติฉุกเฉินใช้ ยาเม็ดต้านโควิดภายในประเทศ **บราซิล** เตรียมฉีดวัคซีนโควิดโดสกระตุ้นให้ผู้ใหญ่ทุกคน **กรีซ** ร้านอาหารรวมตัวประท้วงทั่วประเทศ คัดค้านโทษปรับโควิดสุดโหด **เยอรมนี** เริ่มบังคับใช้ข้อจำกัดการเข้าร่วมกิจกรรม ร้านอาหาร และบาร์ สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน **ออสเตรเลีย** อาจต้องชดเชยอาการไม่ถึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน มากกว่า 50 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย **นิวซีแลนด์** ประกาศปลดล็อกไอศกรีมกลางเดือนหน้า **บังกลาเทศ** เริ่มฉีดวัคซีนให้ชาวสลัมในเมืองหลวง **ศรีลังกา** อนุมัติใช้โมลนูพิราเวียร์ **ฮ่องกง** ดิสNEYแลนด์ปิด 1 วันหลังมีนักท่องเที่ยวติดโควิด **จีน** กรุงปักกิ่งคุมโควิดเข้มข้น ก่อนเปิดฉากโอลิมปิกฤดูหนาว **ฟิลิปปินส์** ขึ้นทะเบียนฉุกเฉินวัคซีนของโนวาแวกซ์ ขณะที่อนุมัติวัคซีนซิโนแวคเป็นโดสกระตุ้น

ประเด็นสำคัญ

1. ชี้แจงกรณีถ่ายทอดสูตร ยาแพกซ์โลวิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า), เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., bangkokbiznews, js100, innnews, amarintv, สวท., สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 7, TNN, NBT)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีไทยไม่ได้รับการถ่ายทอดสูตรการผลิตยาแพกซ์โลวิด จาก บ.ไฟเซอร์ ว่า สธ.ได้วางแผนจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อรับสถานการณ์โควิดได้ค่อนข้างสมบูรณ์ มียาฟาวิพิราเวียร์ เป็นหลักในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด สำหรับยาโมลนูพิราเวียร์และยาแพกซ์โลวิดไม่ได้เป็นยาหลัก แต่นำมาเสริมเพื่อความมั่นคงของยา กรณีบางคนอาจจำเป็นต้องใช้ยาที่ต่างออกไปหรือเป็นทางเลือก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, springnews, bangkokbiznews, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 7, ThaiPBS)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ชี้แจงว่า เหตุผลที่ไทยไม่ได้อยู่เกณฑ์ที่บ.ไฟเซอร์ จะให้สูตรผลิตยาแพกซ์โลวิด เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง - สูง และเป็นการผลิตเทคโนโลยีในการผลิต แต่ไทยมีโอกาสจะได้ใช้จากการเจรจาจัดซื้อกับบริษัท ซึ่งราคา และจำนวนยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนความคืบหน้าในการจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ ล่าสุดสัญญาการจัดซื้อส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณา คาดว่าจะได้รับคำตอบในเร็ว ๆ นี้ และจะได้เซ็นสัญญาอย่างช้าสัปดาห์หน้า

2.งานลดยกกระทง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ. กล่าวถึง การจัดเทศกาลลอยกระทงว่า เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของไทย ซึ่งไม่จำเป็นต้องเฮฮาก็ได้ เพื่อลดความเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด 19 ขณะที่หลายแห่งเริ่มจัดงานแล้ว แต่จะต้องมีการขออนุญาตจัดงาน และมีมาตรการป้องกัน ไปร่วมงานก็สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ไม่เข้าไปรวมกลุ่มทำกิจกรรมใหญ่ ๆ และไม่ทำกิจกรรมที่เกิดละอองฝอยแพร่เชื้อให้ผู้อื่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์)

-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ. กล่าวว่า ศบค.ยืนยันจัดงานวันลอยกระทงได้ ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งผลสำรวจพบว่าประชาชนสนใจและอยากจะร่วมงานลอยกระทง ส่วนการแสดงทางวัฒนธรรมต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องให้อยู่ในมาตรการที่แต่ละจังหวัดกำหนด ทั้งนี้หลังจากงานวันลอยกระทง ศบค.จะประเมินอีกครั้ง เพื่อนำไปพิจารณาแนวทางในการจัดงานวันปีใหม่ 2565 ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus,)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. ได้ประสานเครือข่าย อสม. ทั่วประเทศดำเนินการร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังคัดกรองโรคในพื้นที่จัดงานลอยกระทง โดยให้ อสม. ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน ตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ ให้คำแนะนำประชาชนในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, mcot, innnews, สวท., สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 7, 5)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และนพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผอ.สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

กรมอนามัย แลกข่าว 10 มาตรการเข้มงวดช่วงลดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.กำหนดจุดเข้า-ออกทางเดียว มีจุดลงทะเบียนไทยชนะ และจุดคัดกรองอุณหภูมิ 2.สถานที่จัดระบายน้ำอากาศได้ดี 3.มีห้องน้ำเพียงพอ ทำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง และมีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 4.เว้นระยะห่างของบุพพาราน้ำ โต๊ะ ที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร 5.กระจายจุดลดยุทธศาสตร์และมีผู้ควบคุม 6.การแสดงทางวัฒนธรรม มหรสพ ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ไม่ตะโกนและไม่จับมือ 7.แผงลอยหรือพาหนะจำหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการและงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 8.ผู้จัดงาน ผู้ขายอาหาร นักแสดงต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 9.ผู้เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการ UP อย่างเคร่งครัด 10.ผู้จัดงานมีการกำกับปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, topnews, mco, thailandplus)

-นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯ กทม. เผยกำหนดคัดกรองคนเข้างานเฉพาะ 2 จุดใหญ่ พระราม 8 และคลองโอง่าง วัคซีนต้องครบ 2 โดส หรือ ATK ผลลบถึงเข้าเที่ยวได้ พร้อมกำหนดนับจำนวนคนร่วมงาน 1 คนต่อ 4 ตรม. แล้วเคลียร์เพิ่มเติมในงานไม่มีที่นั่งกั้นคั้นให้ช็อกกลับบ้านเท่านั้น ทั้งรณรงค์วัฒนธรรมชาติ 1 กระทบ 1 ครอบครัว สำหรับพระราม 8 งานจัด 19 พ.ย. ส่วนคลองโอง่าง เริ่ม 19-21 พ.ย.64

3.เปิดเรียน On-Site ภาพรวมปกติดี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews)

-ผอ.สำนักงานการศึกษา กทม. เปิดเผยว่า การเปิดเรียนระดับชั้น ม. 1-6 แบบ On-Site จำนวน 109 รร.ในสังกัด กทม. ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันแรกที่เปิดเรียน นร.ยังมาไม่ครบจำนวน เนื่องจากว่าบางรร.แบ่งกลุ่มเรียน สลับวันกันเพื่อลดความแออัด ภาพรวมวันที่สองของการเปิดเรียนมีจำนวน นร. เข้ามาเรียน On-Site เพิ่มขึ้น ส่วนมาตรการป้องกันเชื้อโควิด 19 เป็นไปอย่างเข้มงวดตามมาตรการของทางสธ. รวมถึงมีแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเตรียมพร้อมรับมือด้วย

4.ศบค. ชี้ป่วยเบาหวานเสี่ยงโควิดรุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

-พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค รายงานว่า ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีโรคเรื้อรัง เป็นชายมากกว่าหญิง โดยพบผู้ป่วยเบาหวานกว่า 70% คุมน้ำตาลไม่เล็ดไม่ได้ ทำให้เกิดความเสียหายให้ไตไตโควิดมากกว่ากลุ่มอื่น ส่วนผู้ป่วยอาการหนักปอดอักเสบ 1,739 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 407 ราย ขณะที่สถานการณ์การติดเชื้อภาพรวมลดลง แต่มีขยับขึ้นเล็กน้อย

5.การอนุญาตดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (innnews)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แลกข่าว การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ถือว่าเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อในสถานประกอบการ จากผลอนามัยโพล พบว่า ประชาชนไม่เห็นด้วยร้อยละ 56.8 เนื่องจากกังวลว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่มากถึงร้อยละ 86.6 ไม่นับใจมาตรการป้องกันร้อยละ 56.3 จำนวนผู้ติดเชื้อยังสูงร้อยละ 53.8 กลัวตัวเองติดเชื้อร้อยละ 17.7 และอื่นๆ ส่วนผู้เห็นด้วยคิดเป็น 43.2% เพราะเป็นการกระตุ้นด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ สุราทำให้กล้ามเนื้อบริเวณคอหอยมีประสิทธิภาพการทำงานลดลง เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เชื้อโควิด 19 ลงปอดเพิ่มสูงขึ้น และสุราทำให้เม็ดเลือดขาวอ่อนแอจึงติดเชื้อได้ง่าย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด)

- นพ.เกษม เวชสุทรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กรมอนามัย กล่าวว่า การอนุญาตดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารจะอนุญาตต่างกันในแต่ละจังหวัด ตามความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยได้สุ่มตรวจการดำเนินงานของร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้อมูลวันที่ 5 พ.ย.64 สุ่มตรวจ 25 ร้านในพื้นที่ถนนข้าวสารและเขตพระนคร พบว่า มาตรการต่างๆ ได้รับความร่วมมือดี มี 3 ร้านที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการดื่มใกล้ชิด เต้นรำ ตะโกน ร้องเพลงร่วมกับนักดนตรี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เทียบปรับตามกฎหมาย พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 51 ค่าปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท แต่เพราะเป็นความผิดครั้งแรก จึงเปรียบเทียบปรับ 6 พันบาท

6.รณรงค์ฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แลกข่าว ยังมีผู้ไม่เคยได้รับวัคซีนอีกราว 11 ล้านคน ต้องขอความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เร่งรัดให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโดยเร็ว โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีการระบาด และยังคงต้องเร่งรัดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากสถิติพบว่าหญิงตั้งครรภ์เข้ารับวัคซีนอยู่ที่ร้อยละ 17.7

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ช่อง 9 สำนักข่าวไทย)

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้พิจารณาการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้เป้าหมาย 100 ล้านโดส ภายในเดือน พ.ย. ขณะนี้การฉีดสะสมอยู่ที่ 85 ล้านโดส ขาดอีก 15 ล้านโดส ได้หารือแนวทางที่แต่ละกระทรวงเสนอ เช่น ก.คมนาคม เสนอส่วนลดค่าเดินทางให้ร้อยละ

20 การจัดโปรโมชั่นจูงใจ เช่น เขตสุขภาพที่ 10 บางจังหวัดมีการจับรางวัล แจกพัดลม หรือของใช้ต่างๆ ส่วนนี้มอบเป็นนโยบายให้แต่ละพื้นที่พิจารณา ไม่ได้บังคับ ส่วนมาตรการบังคับ เช่น ต้องตรวจฉีดวัคซีนถึงจะเข้าที่สาธารณะได้ ที่ประชุมเห็นด้วย กรมควบคุมโรคจะหารายละเอียดเพื่อเสนอต่อ ศบค.ชุดเล็กต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด ผู้จัดการ)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า การฉีดวัคซีนไม่ได้บังคับ แต่สังคมจะกำหนดให้เราต้องทำตาม เป็นระเบียบสังคม เป็นสำนึกที่มีต่อส่วนรวม ถ้าไม่ฉีดตอนนี้อาจไม่สามารถเข้าร้านอาหาร ร้านทำผม หรือสมัครงานได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตสำนึก จึงไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อในการไปยื่นรางวัลหรือข้อเสนอให้คนมาฉีด เราต้องแคร์ตัวเองและคนรอบข้าง ถ้าคิดอย่างนี้ ไม่ต้องให้รางวัลอะไร แต่ให้รางวัลตัวเองด้วยการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 9)

- นพ.รุ่งเรือง โฆษก สธ. กล่าวว่า สธ.ได้เร่งรณรงค์ในช่วงสำคัญคือวันที่ 27 พ.ย.ถึง 5 ธ.ค. National event หรือสัปดาห์การฉีดวัคซีนแห่งชาติ เพื่อเดินทางฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน

7.นโยบายเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า ข่าวสด ไทยโพสต์)

- ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงความคืบหน้าการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-16 พฤศจิกายน มี 58,870 คน ส่วนใหญ่เดินทางแบบ Test and Go พบติดเชื้อรวม 74 คน คิดเป็น 0.13% ทั้งนี้ ยังพบปัญหาผู้เดินทางเข้าไม่ได้จองโรงแรมที่เข้าเกณฑ์ SHA+ หรือการจองรถ เพื่อรับส่งจากสนามบินไปที่พัก รวมถึงการตรวจหาเชื้อระบบ RT-PCR กับโรงพยาบาลคู่พันธมิตร จึงแก้ไขโดยจัดทำเป็นแพ็คเกจเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ SHA+

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ)

- รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานระบบ Thailand Pass ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า ระบบ Thailand Pass สามารถใช้ระบบดิจิทัลในการทำงานได้ 100% เชื่อมโยงต่างๆ ทั้งหมด ไม่ต้องถือเอกสารมา โดยผู้เดินทางกรอกข้อมูลใน Thailand pass ที่ต้นทาง มาถึงเมืองไทยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือให้หมายเลขหนังสือเดินทาง การตรวจสอบก็จะรวดเร็ว ทำให้นักเดินทางสะดวกสบายและอยากมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ ไทยโพสต์)

- ในวันที่ 18 พ.ย.นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. จะเป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศและรองรับการระบาดโรคโควิด-19 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์

8.คลังสเตอร์การระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน สยามกีฬา)

- ผู้ช่วยโฆษก ศบค. รายงานคลังสเตอร์ใหม่ พบในโรงงานและสถานประกอบการหลายแห่ง ได้แก่ ลำปาง ระยอง ชลบุรี เชียงใหม่ คลัสเตอร์ตลาดสด ได้แก่ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี และชลบุรี คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้าง ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ จันทบุรี คลัสเตอร์สถานศึกษา ได้แก่ อุบลราชธานี เชียงใหม่ และชลบุรี คลัสเตอร์งานศพ ได้แก่ พะเยา ปราจีนบุรี นอกจากนี้ ยังมีคลัสเตอร์งานบุญที่พบจากงานทอดกฐิน ซึ่งไปขึ้นยอดที่จังหวัดสมุทรสงคราม แต่เป็นผู้เดินทางทอดกฐินจากจังหวัดน่านและพิษณุโลก รวมถึงเดินทางไปเที่ยวเชียงรายต่อกับ นอกจากนี้ พบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาตามรอยตะเข็บชายแดนอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองให้ติดตามดูแลต่อไป

9.ผลข้างเคียงฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด)

- นายกฤษติ เทียนขาว อายุ 47 ปี พนักงานจ้าง สำนักงานช่าง อบจ.นครราชสีมา มีอาการวูบหมดสติ และเสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แพทย์ลงความเห็นว่า เกิดจากอาการกล้ามเนื้ออุดตันเส้นเลือดแดงชั่วคราว โดยครอบครัวเชื่อว่าสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3 ได้ยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา จาก สปสช.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, one31)

- เพจอยากดังเดี่ยวจัดให้รีเทิร์น Part 1 ได้ออกมาแชร์เคสของผู้ที่ไปเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รายหนึ่ง แต่ต่อมาพบว่ามีอาการผิดปกติ ฝมร่วงเกือบจะหมดทั้งศีรษะ สงสัยว่าจะเกิดจากการแพ้วัคซีน ถามต้องได้รับชดเชยไหม

10.ขอเปิดสถานบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยโพสต์)

- ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการผับ บาร์ และคาราโอเกะ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรมว. กลาโหม เสนอแนวทางการปฏิบัติของสถานบันเทิง ผับ บาร์ และคาราโอเกะ ก่อนเปิดให้บริการ และแนวทางปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และขอให้เปิดเร็วขึ้น แต่ต้องให้ทางศบค. พิจารณาก่อน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า)</p> <p>-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข ได้หารือเรื่องการขยายข้อมูลเข้าระบบฉีดวัคซีนที่ยังพบประชาชนหลายคนที่ยังฉีดวัคซีนแล้ว แต่ไม่ขึ้นในระบบหรือมีประวัติการฉีดวัคซีนที่ไม่ถูกต้อง จึงขอความร่วมมือประชาชนแจ้งจุดบริการที่ได้รับวัคซีนเพื่อให้ลงข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในอนาคต เมื่อเข้าไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆ เช่น ขึ้นเครื่องบิน หรือเดินทางข้ามพื้นที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (posttoday)</p> <p>-กรมการแพทย์ แจ้งเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 + เข็มที่ 2 (AZ + ไฟเซอร์) ผ่าน 4 ค่ายมือถือ รวมทั้งเข็มที่ 3 (AZ) สำหรับผู้ที่ฉีด SV หรือวัคซีนเชื้อตายมาแล้ว 2 เข็ม โดยจุดที่ 1 เอเชียทีก เดอะ ริเวอร์พรีออนท์ โกดัง 4 เวลา 9.00-18.00 น. ดำเนินการโดยรพ.เลิดสิน จุดที่ 2 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 หน้า fashion hall เวลา 9.00-16.00 น. ดำเนินการโดยรพ.นพรัตนราชธานี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน 4 ค่ายมือถือ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น.โดยเข็ม 1+2 จะเริ่มฉีดวันที่ 20 พ.ย. 2564 - 7 ธ.ค. 2564 และเข็มที่ 3 จะเริ่มฉีดวันที่ 20 พ.ย. 2564 - 28 ธ.ค. 2564</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า)</p> <p>-เลขาธิการ สปสช. เผย กรมอนามัยโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 รอบที่ 5 ของ สปสช.กรอบวงเงิน 20,829.23 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานพยาบาล สัปดาห์หน้า สปสช.จะเร่งทยอยโอนค่าบริการกรณีโควิด-19 ให้กับหน่วยบริการที่รอการจ่ายทั้งหมด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, thaigov, innnews, mcof,)</p> <p>-นายคินซัง ดอร์จิ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กท. นายกรัฐมนตรี ขอบคุณรัฐบาลภูฏานที่มอบ AZ 150,000 โดสให้แก่ไทย และอำนวยความสะดวกแก่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา บังคลาเทศ ในการจัดเที่ยวบินอพยพเพื่อนำชาวไทยในภูฏานกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้านเอกอัครราชทูตภูฏานฯ กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 และการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุม จนไทยมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนำไปสู่นโยบายเปิดประเทศ ซึ่งภูฏานยินดีที่ได้เป็นหนึ่งในประเทศที่เดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัว</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สนับสนุนวิจัยและพัฒนาลดป่วยไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว. สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบงบประมาณและผลิตภัณฑ์จากคาโอ อินดัสเตรียล 6.5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเรื่องการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี หมั่นสำรวจลูกน้ำยุงลายในสถานที่ต่าง ๆ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2567 และมีแผนขยายโครงการไปยังพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในอนาคต</p>	-
<p>MOU จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นายวัชรพงศ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการ สบช. สัญจร ปี 2565 ระหว่าง สบช. กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นนทบุรี และปทุมธานี เป็นการเพิ่มโอกาสนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดารได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สร้างความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายทางการศึกษาระหว่าง สบช. กับสถานศึกษาทุกเขตสุขภาพ ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัย ผลักกำลังคนด้านสาธารณสุขรองรับการดูแลสุขภาพประชาชนในอนาคต</p>	-
<p>โรคเนื้อเยื่อปอดอักเสบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, TNN, thailandplus, mcof)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคเนื้อเยื่อปอดอักเสบ หรือ ILD ผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อย หายใจลำบากกว่าปกติ และมีออกซิเจนในเลือดต่ำ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งการรับประทานยา พบแพทย์ตามนัด หากมีอาการผิดปกติรีบพบแพทย์ทันที ไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเอง พักผ่อนให้เพียงพอ ฝึกกายภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพปอดด้วยวิธีการออกกำลังกายและฝึกหายใจที่ถูกต้อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดอักเสบ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และควบคุมน้ำหนักตัว เพราะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจได้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การควบคุมยาสูบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถ้อยแถลงในประเด็น Tobacco control during a global health emergency ในการประชุมรัฐภาคีตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยนำเสนอผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก พร้อมเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยที่จะร่วมมือกับนานาประเทศ ในการเผชิญกับความท้าทายเพื่อควบคุมยาสูบในการปกป้องสุขภาพของประชากรไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ รวมทั้งให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการแทรกแซงนโยบายภาครัฐจากอุตสาหกรรมยาสูบ</p>	-